

สวนฝ้ายคำ(สุพรรณนิการ์)

เป็นสวนสาธารณะกึ่งแหล่งท่องเที่ยว ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยชะยุ้งเหนือ หมู่ 6 ตำบลห้วยชะยุ้ง อำเภอมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี ที่เทศบาลตำบล



ห้วยชะยุ้งได้ปลูกต้นสุพรรณนิการ์ขึ้นในวันที่ 12 สิงหาคม 2558

จุดเด่นของสวนสาธารณะนี้คือ มีต้นสุพรรณนิการ์ หรือที่ทาง

ภาคเหนือเรียกว่า "ฝ้ายคำ" นี้จะออกดอกสีเหลืองบานสะพรั่งเต็ม

ลาน ตั้งแต่เดือนธันวาคม จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ มีทั้งดอกที่บานอยู่

บนต้น และดอกที่ร่วงหล่นตามพื้นดินจนเหลืองไปหมด มีความ

สวยงาม สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ได้ชมและนักท่องเที่ยวทั่วไป

และเป็นจุดชมวิวที่มีสะพานรถไฟและติด

กับแม่น้ำลำห้วยชะยุ้ง นักท่องเที่ยวจะได้

บรรยากาศและภาพสวยๆที่ประทับใจ



เทศบาลตำบลห้วยชะยุ้ง

ติดต่อสอบถาม

สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยชะยุ้ง

โทรศัพท์ 045251844

www.hky.go.th

Facebook : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลห้วยชะยุ้ง

เทศบาลตำบลห้วยชะยุ้ง

ข้อมูลส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลห้วยชะยุ้ง

**“ห้วยชะยุ้งมุ่งพัฒนา ให้ปวงประชามีรายได้
อนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมท้องถิ่น”**



เว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยชะยุ้ง : www.hky.go.th

วัดห้วยชะยุ้ง (วัดธรรมิการาม)

สถานที่ตั้ง หมู่ 2 บ้านห้วยชะยุ้ง ต.ห้วยชะยุ้ง

ประวัติความเป็นมา การก่อตั้งวัดในเบื้องต้นในปี พ.ศ.2476

ชาวบ้านซึ่งประกอบไปด้วย นายเจ็ด นายพร บัวงาม นายลั่ว โวรณะ นายจัน โสวรรณ นายเอียง สีลา ได้ร่วมกันก่อสร้างมี ภิษุจำพรรษาเป็นครั้งแรก ต่อมาได้รับการบริจาคที่ดินจากนาย เปงเกียว แซ่ตั้ง ชาวอำเภอหินดาช จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งนาย ไทร พุ่มชุมพล เป็นผู้ประสานงาน หลังจากนั้นชาวบ้านโดยการ นำของคณะกรรมการได้รับศรัทธา

จากคุณยายรูปหอม มูลศิลป์ และ คุณยายมัย พุ่มชุมพล บริจาคเงิน ท่าน 12 บาท รวมเงินได้ 24 บาท จัดซื้อบ้านเก่าจากหมู่บ้าน



วัดห้วยชะยุ้ง (วัดธรรมิการาม)

หนองหวายเพื่อเป็นวัสดุในการจัดสร้างกุฏิ คณะกรรมการและ ชาวบ้านได้ร่วมกันรื้อถอนขนย้ายบ้านหลังนั้นมาจัดสร้างเป็นกุฏิ หลังแรกในบริเวณที่ดินที่ได้รับมอบ และได้มีการปรับปรุงก่อสร้าง เพิ่มเติมเรื่อยมา



สะพานรถไฟ (สะพานดำ)

สถานที่ตั้ง หมู่ 6 บ้านห้วยชะยุ้งเหนือ ตำบลห้วยชะยุ้ง

ประวัติความเป็นมา สะพานรถไฟหรือที่ชาวบ้านเรียกว่า สะพานดำ

เป็นอีกสถานที่แห่งหนึ่งที่เป็น

ประวัติศาสตร์ของชาวบ้านห้วยชะยุ้ง

เป็นสะพานรถไฟเก่าแก่ที่ก่อสร้างเมื่อ

สงครามโลก ครั้งที่ 2 สะพานรถไฟที่ใช้

ข้ามลำน้ำห้วยชะยุ้ง ที่เชื่อมต่อระหว่าง 2

จังหวัด คือ อำเภวารินชำราบ จังหวัด

อุบลราชธานี และ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ในอดีตบริเวณ

โดยรอบจะปกคลุมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างแนบ

กันตลอดลำน้ำ และปรับภูมิทัศน์เป็นทางเดินที่มีความสะดวกและ

ปลอดภัยมากขึ้น ถือเป็นอีกจุดสำคัญที่นักท่องเที่ยวมาถ่ายภาพ



สะพานรถไฟ (สะพานดำ)



ประเพณีบุญบั้งไฟ

ในตำบลห้วยชะยุ้งมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญ คือ มี ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื่อคล้าย ๆ กับตำบลอื่น ๆ ใน ภาคอีสาน ซึ่งถือว่ามีบุญประเพณีประจำ ๑๒ เดือน แต่มี ประเพณีที่ได้รับการสืบทอดกันและชาวห้วยชะยุ้งให้ความสำคัญ



ประเพณีบุญบั้งไฟ

กับประเพณีนี้เป็นอย่างมากนั้นก็คือ “ประเพณีบุญบั้งไฟ”

ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นประเพณี หนึ่งของภาคอีสานของไทยรวมไปถึง ลาว โดยมีตำนานมาจากนิทาน พื้นบ้านของภาคอีสานเรื่องพระยาคน คาค เรื่องผาแดงนางไอ่ ซึ่งในนิทาน พื้นบ้านดังกล่าวได้กล่าวถึง การที่ ชาวบ้านได้จัดงานบุญบั้งไฟขึ้นเพื่อ

เป็นการบูชา พระยาแถน หรือเทพวัสสกาลเทพบุตร ซึ่งชาวบ้าน มีความเชื่อว่า พระยาแถนมีหน้าที่คอยดูแลให้ฝนตกถูกต้องตาม ฤดูกาล และมีความชื่นชอบไฟเป็นอย่างมาก หากหมู่บ้านใดไม่ จัดทำการจัดงานบุญบั้งไฟบูชา ฝนก็จะไม่ตกถูกต้องตามฤดูกาล อาจก่อให้เกิดภัยพิบัติกับหมู่บ้านได้



บุญบั้งไฟ นิยมทำกันในเดือนหก ถือเป็นประเพณีสำคัญที่จะขาด ไม่ได้ เพราะตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบัน ชาวอีสานมีความเชื่อว่า ถ้าปีใดไม่จัดงานบุญบั้งไฟ ฟ้าฝนก็จะไม่ตกต้องตามฤดูกาล เกิด ความแห้งแล้ง ไม่มีน้ำทำนา แต่ถ้าปีใดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ฟ้าฝนก็จะตกต้องตามฤดูกาล เกิดความอุดมสมบูรณ์ ปราศจาก โรคภัย งานบุญบั้งไฟจึงถือเป็นงานประเพณี ประจำปีที่สำคัญ ของชาวอีสาน พอใกล้ถึงวันงานชาวอีสานไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะ กลับบ้านไปร่วมงานบุญบั้งไฟซึ่งเป็นงานที่สร้างความรักความ สามัคคีของคนท้องถิ่นเป็นอย่างดี